

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง	ประเด็นการปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
<p>การขยายการค้าปลีกของตลาดประชารัฐและให้จัดตั้งตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายสินค้า</p> <p>ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายการค้าปลีกของตลาดประชารัฐและให้จัดตั้งตลาดกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางการขายส่งสินค้าเกษตรครอบคลุมถึงการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าเกษตร สินค้าประมง และสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งจัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนที่มียานพาหนะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เป็นต้น โดยให้เร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และให้รายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย</p>	<p>ให้ สน.ปท. ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	
<p>การพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว</p> <p>มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดกำหนดแนวทางการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดสถานที่ให้บริการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เพียงพอและทั่วถึง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาติดต่อขอรับบริการขึ้นทะเบียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว เป็นต้น ทั้งนี้ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวอย่างเคร่งครัดด้วย เช่น ปัญหาเจ้าหน้าที่เรียกผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น</p>	<p>ให้ สน.ปท. ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	

<p>การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยให้พิจารณาใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่หลากหลายและเหมาะสมตามกรณี นั้นให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องสำคัญต่าง ๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การบริหารงบประมาณและการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอำนาจหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ การพัฒนาด้านการเกษตร การจัดการขยะ และความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นต้น ให้แก่กระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับชุมชนและท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป เช่น การจัดเวทีประชาคม การประกาศผ่านหอกระจายเสียง การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น</p>	<p>ให้ สล.ปค. เป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	
--	---	--

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน ปค.
โทร. ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖ (ต่อ ๔๒๒)